

รายชื่อผลงานวิจัยครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัย	ผู้จัดทำ
1	ความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในการนำหนังสือเรียนเข้าห้องเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี ในรายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล
2	การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.1 ที่เป็นผู้เรียนเก่ง ในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน	นายสมภพ มงคล
3	การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อครูผู้สอน รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	นางเบญจมาศ อ็อกवेशะ
4	การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อครูผู้สอน วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์	นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน
5	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี เรื่องการไม่ส่งงานในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี	นางสุภาวดี พิมพ์สุด
6	ความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน Power Point วิชาการจัดนำเที่ยว รหัสวิชา 27022008 ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานการท่องเที่ยว	นางสาวอนงค์ พูลสิน
7	ศึกษาสาเหตุของการปฏิบัติงานไม่ทันเวลาของนักเรียน ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	นายเชาวฤทธิ์ โมงนาสี
8	การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการทำอาหารว่าง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	นางนริรัตน์ สมใจ
9	ผลของการใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง กระดาษทำการ รายวิชา การบัญชี สำหรับกิจการซื้อขายสินค้า รหัสวิชา 2201-2001 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559	นางสาวธนาพร บุญเปล่ง
10	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานจักรยานยนต์ เรื่องระบบเครื่องยนต์ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างยนต์ ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน	นายประวิทย์ แฉ่นาทิพย์
11	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษา วิชาเครื่องปรับอากาศ	นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
12	การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์	นายพุทธิชัย นามวงษ์
13	การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เป็นผู้เรียนเก่ง ในวิชางานฝึกฝีมือ โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน	นายวันชัย พันธุมงคล
14	ทัศนคติที่มีต่อวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 สาขางานการบัญชี	นางนิภา งามแสง

รายชื่อผลงานวิจัยครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัย	ผู้จัดทำ
15	การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามที่ศคคตของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559	นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์
16	ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชางาน จักรยานยนต์ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559	นายอภิรมย์ สรรพพาณิชย์
17	ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาเทคโนโลยี สำนักงาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชา งานบำรุงรักษารถยนต์	นายหาญประชา พรหมมา
18	การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา ของนักศึกษาระยะสั้น วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า	นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
19	เจตคติที่มีต่อตนเองด้านวินัยในการเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียนและ แรงจูงใจในทางการเรียนรู้	นายปวีณ แก้วใส
20	ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชา งาน ปรับอากาศรถยนต์ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2/2 แผนกวิชา ช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559	นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ
21	ความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน Power Point วิชางานคอมพิวเตอร์ สารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 2001-2001 ของนักเรียนชั้น ปวช.1	ว่าที่ร้อยตรีสุรรัตน์ วงษ์มิตร
22	การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นายชัยยา วัลย์ไสย์
23	การจัดการเรียนโดยใช้สื่อ Power Point และใบงานในรายวิชาโปรแกรม สำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัส 3201-2011 ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานการ บัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559	นางภัชรานันท์ จันทชิด
24	การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการให้บริการ แผนกวิชาการท่องเที่ยว	นางสาวลลิตา ธรรมรส
25	การจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยการใช้เกมส์บิงโก	นายรัฐพล ปั่นทอน
26	การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559	นางสาวสาวิตรี ใจงาม
27	การศึกษาความพึงพอใจการเรียนรู้ โดยใช้บัตรบันทึกข้อมูลประกอบการ เรียนรู้	นายเฉลิม สมภู
28	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวส.1 โดยใช้บทเรียน สำเร็จรูปวิชาแคลคูลัส 1 รหัสวิชา 3000-1525	นางสาวรพีพรรณ เป็งกระโทก
29	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของ นักเรียนวิชาตัดผมชายเบื้องต้น ปีการศึกษา 2559	นางสาวสุภาพร ดางาม

รายชื่อผลงานวิจัยครุภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัย	ผู้จัดทำ
1	การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เป็นผู้เรียนเก่ง ในวิชางานฝึกฝีมือ 1 โดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน	นายสมภพ มงคล
2	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขายเบื้องต้น 2 เรื่อง การแสวงหาผู้มุ่งหวัง โดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล
3	การปลูกฝังความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาโครงการ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559	นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน
4	ผลการปรับปรุงพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา โดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1 รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	นางสุภาวดี พิมพ์สุด
5	การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีต่อครูผู้สอนรายวิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559	นางนริรัตน์ สมใจ
6	การส่งเสริม เจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี ในรายวิชาการบัญชีเข้าชื่อและฝากขาย รหัสวิชา 2201-2102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559	นางสาวธนาพร บุญเปล่ง
7	ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนก วิชาชีพสาขางานยานยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน	นายประวิทย์ แฉ่นทิพย์
8	การพัฒนาทักษะการต่อเครื่องปรับอากาศ	นายสมเกียรติ สุขปลั่ง
9	การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/2 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชางานการขับรถยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี	นายพุทธิชัย นามวงษ์
10	การปรับวิธีการสอนแบบบูรณาการ ตามความต้องการของผู้เรียน วิชาการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนชั้น ปวช.1/1 แผนกวิชา เครื่องกล สาขางานยานยนต์	นายหาญประชา พรหมมา
11	การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ระดับชั้น ปวช.1	นายอภิรมย์ สรรพาศิษย์
12	การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่าง ปราจีนบุรี	นางนิภา งามแสง
13	การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ต่อครูผู้สอนในรายวิชา โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง	นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์

รายชื่อผลงานวิจัยครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ลำดับ	ชื่อผลงานวิจัย	ผู้จัดทำ
14	การพัฒนาทักษะการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า	นายปวีณ แก้วใส
15	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วงจรไฟฟ้าและการติดตั้งสายไฟฟ้า วิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร	นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ
16	การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559	นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ
17	ความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนแบบ My Mapping วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2110 ของนักเรียนชั้น ปวช.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559	ว่าที่ร้อยตรีวสุรัตน์ วงษ์มิตร
18	การศึกษาพฤติกรรมการใช้โซเชียล Social ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นายชัยยา วิสัยไสย์
19	ศึกษาปัญหาการแยกหมวดหมู่บัญชีวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559	นางภัชชารินทร์ จันทชิด
20	การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว แผนกการท่องเที่ยว	นางสาวลลิตา ธรรมรส
21	ความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน Power Point วิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้ รหัสวิชา 27022104 ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานการท่องเที่ยว	นางสาวกมลชนก สว่างกุล
22	การศึกษาปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกช่างยนต์	นางสาวสุภาวดี สุวรรณชัยรบ
23	การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา การเขียนในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา 2000-1206 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการบัญชี	นางสาวสาวิตรี ใจงาม
24	การใช้พหุเกมเพื่อเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2	นายรัฐพล บั้นทอน
25	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ TAI วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1401	นางสาวรพีพรรณ เป็งกระโทก
26	การศึกษาพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการฝึก โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ	นายเฉลิม สมภู
27	การปลูกฝังและสำรวจ จิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมของนักเรียนวิชาตัดผมชายเบื้องต้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรเรียนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเรียนของนักเรียนวิชาการตัดผมชายเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2559	นางสาวสุภาพร ดางาม